

เพิ่มเติมหนังสือที่ ศธ 04058/ว4050 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555

เกณฑ์ทั่วไปของการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1. ในกรณีที่ผลการประเมินเป็นคะแนน นักเรียนต้องได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปจึงถือว่าผ่าน (หากนักเรียนคนใดประเมินแล้วไม่ผ่านให้ซ่อมเสริมจนนักเรียนผ่าน และนักเรียนพิเศษ ใช้เครื่องมือและเกณฑ์ตาม ศักยภาพผู้เรียน)
2. ในกรณีผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพ หากมี 4 ระดับ ต้องได้ระดับ 3 หรือ 4 หากมี 3 ระดับ ต้องได้ระดับ 3

การกรอกข้อมูล

โรงเรียนเข้าไปกรอก ข้อมูลได้แล้วที่เว็บไซต์ <http://www.stabdb.com/school/> โดยให้ใช้รหัสโรงเรียนที่แจ้งไว้ในการประชุมครูวิชาการ (180---)

สอบถามศน.ไพฑูริย์ 081 2993739



ที่ ศธ ๐๔๐๕๘/ก๔๐๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๑ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐

๒๔

กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง การประเมินและรายงานข้อมูลจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียน ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ จัดทำประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินสำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส่วนการรายงานในระบบออนไลน์ของโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๑ นั้น ให้รอหนังสือแจ้งอีกครั้ง นั้น

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องกัน จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

๑. การประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินสำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพผู้เรียน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ จัดทำขึ้น และจัดเก็บไว้ที่เว็บไซต์ <http://school.esanpt1.go.th/nites>

๒. เครื่องมือประเมินบางฉบับอาจขาดความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีดำเนินการหรือเกณฑ์การประเมิน ขอให้โรงเรียนพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม

๓. เมื่อประเมินแล้วพบว่านักเรียนคนใดไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้ดำเนินการซ่อมเสริมและประเมินใหม่ จนกว่าจะผ่าน สำหรับเด็กพิเศษ ขอให้ปรับเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน

๔. เมื่อประเมินแล้ว โรงเรียนไม่ต้องส่งแบบบันทึกข้อมูลใดๆ ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ฯ แต่ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผลการประเมินบนเว็บไซต์ <http://www.stabdb.com/school/> ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยให้ใช้ username และ password ตามที่มอบให้ครูวิชาการโรงเรียนในวันประชุมที่โรงแรมเวลแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกิจ จุ้ยปาน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร / โทรสาร ๐-๓๔๓๐-๖๕๑๔

Website กลุ่มนิเทศฯ <http://school.esanpt1.go.th/nites>

e - mail : pp.plordon@gmail.com